

๓๑๗๗



องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 เลขที่รับ 3616 วันที่ 22 พ.ค. 2562  
 บริหาร  
 สำนักปลัดองค์การบริหาร  
 กองกิจการสภา  
 กองแผนฯ  
 กองคลัง  
 กองช่าง  
 กองการศึกษาฯ  
 กองพัสดุ  
 สำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ ปจ ๕๑๐๐๑/๖๑๗๖๐

ถนนปราจีนอนุสรณ์ ปจ ๒๕๐๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ฝ่ายนิติการ  
 เลขรับ ๗๓  
 วันที่รับ ๒๗ เม ๒๕๖๒  
 เวลา ๑๕:๕๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์นโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตประพฤติมิชอบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง นโยบายป้องกันการรับสินบน ฯ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประกาศนโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

จึงขอส่งสำเนาประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๑

(นางบังอร วิสารวัตร)  
 ราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปลัด อบจ.  
 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  
 โทร/โทรสาร ๐-๓๓๗๒๑-๓๓๗๒๔  
 www.prachinpao.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง นโยบายป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน

และการทุจริตประพฤติมิชอบ

ด้วยสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานในภาครัฐ รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ส่วนราชการมีคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจงานใกล้ชิดกับประชาชนในภาพรวมทั้งจังหวัด และให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่โปร่งใสจึงได้กำหนดนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบให้ปฏิบัติ แต่ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตการรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใด หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานภาครัฐ

เพื่อแสดงเจตนาารมณและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้กำหนดนโยบายป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ เพิ่มเติมจากนโยบายปี ๒๕๕๙ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรรับสินบน ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

๒. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทุกระดับ พึงยึดมั่นในคุณธรรมและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กร มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตรวจสอบได้

๓. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทุกระดับ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๔. บุคลากรใน...

๔. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทุกระดับ จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักของส่วนราชการต้องสูญเสียไป

๕. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทุกระดับ ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใดหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกรูปแบบ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าว จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คำนึงถึงความเป็นธรรม และปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๗. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบน ผลประโยชน์อื่นใด หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๘. กรณีเกิดการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใด หรือผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกดำเนินการลงโทษตามระเบียบของทางราชการ

๙. การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดแนบท้าย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเห็นสมควรกำหนดในภายหลัง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางบังอร วัลลภย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”